
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงห้าว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
ณ  อาคารหอประชุม 750 ปี   เมืองเชยีงราย   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว   อ าเภอพาน   จงัหวัดเชียงราย 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
1 นายบุญส ี ตาสาย ประธานสภา ฯ บุญส ี  ตาสาย  
2 นางสาวชนากานต ์ ปริวรรณา รองประธานสภา ฯ ชนากานต์  ปรวิรรณา  
3 นายอิ่นแกว้ โอดโม๊ะ เลขานกุารสภา ฯ อิ่นแก้ว  โอดโม๊ะ  
4 นายมงคล แก้วค านนท ์ สมาชิกสภา ฯ มงคล  แก้วค านนท ์  
5 นายมูล ตาสาย สมาชิกสภา ฯ มูล  ตาสาย  
6 นางมาล ี ตาสาย สมาชิกสภา ฯ มาลี  ตาสาย  
7 นางผ่องศร ี บุญเรอืง สมาชิกสภา ฯ ผ่องศร ี บญุเรอืง  
8 นายจรัส เมธ ี สมาชิกสภา ฯ จรัส  เมธ ี  
9 นางถนอมสิน สิงห์แก้ว สมาชิกสภา ฯ ถนอมสนิ  สิงห์แก้ว  

10 นายสุรศกัดิ ์ พยัพเสียง สมาชิกสภา ฯ สุรศักดิ์  พยัพเสียง  
11 นายหล้า เสวะกะ สมาชิกสภา ฯ หล้า  เสวะกะ  
12 นายเจต ตาสาย สมาชิกสภา ฯ เจต  ตาสาย  
13 นางพัชนีย ์ ยามี สมาชิกสภา ฯ พัชนีย์  ยาม ี  
14 นายรตันศกัดิ ์ อัคเสรญิ สมาชิกสภา ฯ รัตนศักดิ์   อัคเสรญิ  
15 นายสมชาย ดีนิล สมาชิกสภา ฯ สมชาย  ดนีิล  
16 นายศิวกร กันทะวงค ์ สมาชิกสภา ฯ ศิวกร กนัทะวงค ์  

 
 
 
 
 

 
/ ผู้ไม่มาประชุม..... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชือ่-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
1 นายสอน ศรีวิชัยเชียร นายก อบต. สอน ศรีวิชัยเชียร  
2 นายจ๋อมแปง ตาสาย รองนายก อบต. จ๋อมแปง  ตาสาย  
3 นายติบ๊ ตาสาย รองนายก อบต. ติ๊บ  ตาสาย  
4 นายพิทยา ธนโชติชชัวาลย ์ เลขานกุารนายก อบต. พิทยา  ธนโชติชัชวาลย ์  
5 นายประพันธ ์ สุภาวด ี หัวหน้าส านักปลัด ประพันธ์ สุภาวด ี  
6 นางกมลศร ี สงวนกิจรุ่งนภา รองปลดั อบต. กมลศร ีสงวนกิจรุ่งนภา  
7 นายธนโชต ิ หันตา ปลัด อบต. ธนโชต ิ  หันตา  
8 นายธนเดช อินตะ๊อุด นักวเิคราะหฯ์ ธนเดช  อนิตะ๊อุด  
9 น.ส.เยาวเรศ ค าพร นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ ค าพร  

 
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น.  
  
เลขานกุารสภาฯ   -   เชิญประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว จุดธปูเทียนบูชา

พระรัตนตรัย 
ประธานฯ           -  จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 

ประธานฯ - บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการ 
ประชุมตามที่แจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น 

ที่ประชมุ  -   รับทราบ  
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  -  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานฯ -   ตามที่เรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯในวันนี้ จะมี
เรื่องพิจารณาหลัก ๆ จ านวน 2 เรื่อง คือ   
1. การพิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
2. การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(อ านาจสภาท้องถิ่น) 

ที่ประชมุ   -   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2  -    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานฯ -    ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันที่  30 เมษายน 2562  ให้ที่
ประชุม  ไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมใน 
รายละเอียด อย่างไรหรือไม่   

 

ที่ประชมุ      -   ไม่ม ี
 

ประธานฯ -   เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุม ได้โปรด
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย 
 

ท่ีประชุม  -   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2562  โดยมีมติ ดังนี้ 

  - รับรอง  จ านวน  15  เสียง 
   - ไม่รับรอง จ านวน  - เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง    

ระเบียบวาระท่ี  3  -  กระทู้ถาม 

    -  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4  -  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่ม ี
 
 
 

/ ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  -    ญัตติที่เสนอใหม่ 
 

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ประธานสภาฯ -  ได้แจง้ให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลเวียงห้าว  เปน็ผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ในการจดัท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป 

นายก อบต.   -  ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ ฯ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 
นักวิเคราะห์ ฯ -  บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงห้าว ดังกล่าว  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  เพ่ือที่จะได้อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  โดยมีข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คือ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  17  
ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล
น ามาวิ เคราะห์ เ พ่ือจั ดท า ร่ า งแผน พัฒนาท้องถิ่ นแล้ ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

/ เพื่อให้เปน็ไป ฯ 
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เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

          รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแ้จกไปแลว้นัน้เอกสารแนบท้าย ( 2 )  

ประธานสภาฯ   -  ตามทีน่ักวิเคราะห์  ได้ชี้แจงในการจดัท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายใน
ประเด็นใดบ้าง ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชมุ   -    ไมม่ี / รับทราบ 

ประธานสภาฯ -    ในเมื่อไม่มีใครจะขอซักถามและอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะมีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  นั้นหรือไม่และสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชมุ -  มีมติเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   โดยมีมติ ดังนี ้
  - เห็นชอบ  จ านวน  15  เสียง 
   - ไม่เหน็ชอบ จ านวน  - เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง 

 

5.2 การพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (อ านาจสภา ฯ) 
 

ประธานสภา ฯ  -    ขอเชิญนายก อบต. เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (อ านาจสภา ฯ) 
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบขอเรียนเชิญครับ 

 
นายก อบต.  -    เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วย กองช่าง  มีความประสงค์จะโอนงบประมาณ 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว พิจารณาโอนงบประมาณฯ ใน
ครั้งนี้  ต่อไป 

 
 

 
/ เพื่อปฏิบัติ... 
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   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 (และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น โดยรายละเอียด ดังนี้ 

 
  โอนลด 
 
  รายการที่ 1   หน่วยงาน ส านักงานปลัด  
  แผนงาน งบกลาง 
  งาน  งบกลาง 
  งบ  งบกลาง 
  ประเภท ส ารองจ่าย 

รายการ  ส ารองจ่าย  ตั้งไว้   183,270.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 176,772.- บาท โอนลดครัง้นี ้110,000 .- บาท    

  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   66,772.- บาท   
 

 ( รวมโอนลดทั้งสิ้นจ านวน 110,000.-  บาท )  
 

โอนเพิ่ม    
 

รายการที่ 1 
แผนงาน งานเคหะและชุมชน 
งาน  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ  งบลงทนุ 
ประเภท คา่บ ารุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 1,950.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี ้110,000 .- บาท    

  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   111,950.-  บาท   
 

(รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้นจ านวน  110,000  บาท) 
 

ที่ประชมุ   - รบัทราบ 
 

 
/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -  ขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (อ านาจสภา ฯ)  
 ในครั้งนี้  

ปลัดฯ -  การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  (อ านาจสภา ฯ) ในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ -     ตามที่ นายก อบต. และปลัด อบต. ได้ชี้แจงในรายละเอียดของ     
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562       
(อ านาจสภา ฯ) ไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายใน
ประเด็นใดบ้าง ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชมุ  -    ไมม่ี  

ประธานสภาฯ  -     ในเมื่อไม่มีใครจะขอซักถามและอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ตามที่ นายก 
อบต. เสนอมาหรือไม่และสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -     มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามที่นายก อบต.เวียงห้าว เสนอมาข้างต้น อย่างเป็นเอกฉันท์  

   - อนุมัติ  จ านวน  15  เสียง 
    - ไม่อนมุัต ิ จ านวน  - เสียง 
   -  งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6  -    เรื่องอื่นๆ 

    -  ไม่ม ี

ประธานสภาฯ   -  ถ้าไมม่ี ขอ ปดิการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา  11.45   น. 

         (ลงช่ือ)...........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายอิ่นแก้ว  โอดโม๊ะ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว 

 
/คณะกรรมการ... 
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               คณะกรรมการตรวจบนัทกึรายงานการประชุมสภา  
             ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 
                                                เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
   
 
                                               (ลงช่ือ           ประธานกรรมการ 
                                                             (นายสมชาย   ดนีิล) 
 
 
                                                (ลงช่ือ           กรรมการ 
                                                              (นายเจต    ตาสาย) 
 
 
     (ลงช่ือ)             กรรมการ 
                                                              (นางถนอมสิน    สิงห์แก้ว) 
 
 
 
 


